

**Sống đạo hôm nay: SỐNG THEO GƯƠNG CÁC THÁNH TĐVN**

*Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam*

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam,/ là con thảo của Cha trên trời,/ là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô,/ là thành phần trung kiên của Hội Thánh./ Nay chúng con xin hợp với các Ngài,/ và với Đức Trinh nữ Maria,/ là nữ vương các Thánh Tử Đạo,/ mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả./ Xưa Chúa ban cho các Ngài được vững tin vào lời Chúa,/ và đầy sức mạnh của Thánh Thần,/ nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,/ quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá /và hy sinh đến giọt máu cuối cùng./ Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất,/ để Hội Thánh Việt Nam thu hoạch được một mùa lúa dồi dào./ Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa,/ như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân./ Các Ngài đã yêu mến quê hương,/ xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc,/ và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình./ Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận,/ xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau./ Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin,/ xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. /Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam,/ là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng,/ xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài,/ biết đem lòng bác ái dẫn thân vào phục vụ,/ để một ngày kia trên thiên quốc, /chúng con được hợp tiếng với các Ngài, /ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.

**CỘNG ĐOÀN THỰC HÀNH SỐNG THÁNH THÁNH TÂM CHÚA**

Trái tim Chúa rất nhân hậu từ bi – để tìm được một chỗ trong Trái Tim Chúa, tôi cũng phải học noi Ngài từ bi nhân hậu với ACE xung quanh. Trái tim Chúa là nguồn mạch tha thứ - để có thể được thứ tha, tôi phải học tha thứ cho ACE tôi. Tôi quyết tâm tìm cái tốt nơi ACE tôi để tán thưởng, thay vì bới tìm chỗ sai lầm của ACE tôi mà xì xầm chỉ trích. Trái tim Chúa là ngôi nhà chất đầy an ủi, đỡ nâng, để cho mọi mảnh đời đau khổ tìm đến nương tựa – Xin cho tôi trở thành người canh cửa của Trung Tâm, luôn vui tươi không ngớt lời mời gọi ACE tôi trở về.

*“Lạy Thánh Tâm Chúa, xin biến đổi trái con, giống trái tim của Chúa”*

*Linh mục Quân Nhiệm*

**HÔM NAY 10/6, TRƯỜNG VIỆT NGŨ NGHỈ HỌC, THẦY CÔ GIÁO ĐI TU NGHIỆP. MỜI CÁC EM TRỞ LẠI HỌC VÀO CHÚA NHẬT TUẦN SAU 17/6**



**St. Vincent Liem Centre**

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Website: [www.vinhsonliem.org](http://www.vinhsonliem.org)

**HÔM NAY 10.06.2018**

**CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN – NĂM B**

**PHỤNG VỤ LỜI CHÚA**

**Đáp Ca:** Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa

**Halleluia:** Chúa nói: giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được gương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.

**Halleluia.**

**THÁNH THỂ**

Nguồn mạch sự sống



HÃY ĐÉN THỜ LẠY

9/ Ngày T7 16/6, ngày khai mạc khóa đào tạo Giáo Lý Viên. Xin các tham dự viên đã đăng ký nhớ tham dự.

**Thông tin trong tuần**

- 1/ Hôm nay khai mạc khóa Giáo Lý Thêm Sức, Xin Quý Phụ huynh hướng dẫn khích lệ các em nhập học. (xin liên hệ Cô Thanh).
- 2/ Thứ Ba Tuần II (12/6), có lễ phát tang (ông Giuse Điều) trong nhà thờ, nên sau thánh lễ kính mời ACE qui tụ tại VPS, Cha QN sẽ thấp hương, rảy Nước Thánh và đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn.
- 3/ Cộng Đoàn chúc mừng Bồn Mạng Giáo Khu Anton (Chiều 6pm) và Huynh Đoàn Phan Sinh sáng 11am), Thứ Bảy 16/6. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Anton, ban cho mọi thành viên, gia đình quý Giáo Khu và Huynh Đoàn mọi ơn lành hồn xác.
- 4/ CD hướng về ngày Khai Mạc Năm Thánh, các Thánh TĐVN (17/6). Xin vì lòng yêu mến, tôn kính, noi gương các Vị Tiền Nhân, mà xưng tội, Rước lễ, để được Chúa ban cho các ơn Toàn Xá.
- 5/ Các cánh cổng của Trung Tâm, nay đã tạm hoàn tất. Các phần còn lại của công trình xây dựng đang dần được hoàn thành từng bước.
- 6/ Để có thể cùng cố hạnh phúc gia đình, ACE sắp xếp tham dự khóa Thăng tiến hôn nhân. Xin xem chi tiết ở bảng thông tin.
- 7/ Vì tình bác ái, sau lễ 8.45am CN, nếu không có sự kiện gì đặc biệt, xin Quý Phụ Huynh di dời xe trước 11.05am, để nhường lễ kế tiếp.
- 8/ Đức Giám Mục Mark Edwards sẽ dâng lễ với Cha Qn và Cộng Đoàn, Thứ 5, ngày 14/6. Kính mời CD hiệp thông.

## CHÚC MỪNG TÂN BAN MỤC VỤ CỦA GIÁO KHU GIOAN BOSCO

**Trưởng Ban** : Chị Maria Nguyễn thị Hồng Oanh

**Phó Ban** : Chị Maria Lê Thị Tuyết Mai

**Phó Ban** : Giuse Vũ Công Danh

**Thư Ký** : Chị Isabel Nguyễn Thị Ngọc Diệp

**Thủ Quỹ** : Chị Maria Nguyễn Thị Tin

*Xin chân thành cảm ơn Quý Cựu Ban vì những hy sinh phục vụ trong suốt thời gian qua, và xin cầu nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ chở che Quý Tân Ban cũng như tất cả các gia đình trong Giáo Khu của chúng ta.*

**Tin Mừng cho trẻ:**

### **WE ARE FAMILY**

**Theme:** We are the brothers and sisters of Jesus.

**Scripture:** “Who are my mother and my brothers?” he asked. Then he looked at those seated in a circle around him and said, “Here are my mother and my brothers! Whoever does God’s will is my brother and sister and mother.”

Cộng Đoàn, luôn ghi nhớ và cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân, những người yêu mến đóng góp xây dựng CĐ

### **Đóng góp trong Tuần**

03 – 06 - 2018

Lần 1 : \$ 1,890

Lần 2 : \$ 1,455

Đóng góp xây dựng : \$ 500

### **THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM**

Thứ Bảy : 06g00 tối – Thánh Lễ  
Chúa nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ  
: 11g30 sáng – Thánh Lễ  
: 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX  
: 05g00 chiều – Thánh Lễ  
Thứ Ba, Năm, Sáu: 06g00 tối (Mùa đông)  
: **06g30 tối** (Mùa Hè)

Thứ Tư : 10g00 sáng

**Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có châu phép lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.**

Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông: 6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót.  
Giải tội : Trong giờ châu tối Thứ Năm hàng tuần.  
Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ  
Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am  
Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp.

### **Thừa tác viên**

### **Lời Chúa và Thánh Thể:**

CN: 10/06/2018

**Thứ 7:** O/B: Thiên An  
O/B : Trần Thị Oanh  
Trao MTC: O: Mai Thanh Hải

### **Chúa Nhật:**

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể  
Trao MTC: O/B : Nguyễn Thị Quế  
O / B : Liên On  
- 11.30: O/B : Ngô Lan Chi  
O/B : vũ Thị The  
Trao MTC - O/B : Võ Minh Tân  
O/B: Phạm Văn Hóa  
Đọc Sách- 05.00: Ca đoàn Cecilia  
Trao MTC: O/B : Phạm Văn Hóa

## THƯ MỤC VỤ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (tiếp)

### **Trung thành với đức tin**

Đối với các Thánh Tử Đạo, Thiên Chúa là trên hết. Thiên Chúa là tất cả. Lập trường của các ngài là: “Thà chết chứ không thà bỏ đạo, bỏ Chúa”. Các ngài đã trung thành giữ vững đức tin trước mọi thử thách gian lao. Các ngài đã dám đánh đổi điều cao quý nhất là mạng sống của mình để làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa mà các ngài tôn thờ. Xin kể ra đây một vài chứng từ về lòng trung thành (x. Thiên Hùng Sử).

– Thánh Anê Thành, một người mẹ của 6 đứa con. Trong cơn đau đớn vì bị tra tấn đã nhấn nhủ cô con gái đến thăm người trong tù rằng: “Con chuyển lời mẹ nói với các anh chị em con : Hãy coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, đọc kinh sáng tối, dâng lễ mỗi ngày, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên Nước Thiên Đàng”. Lời sau cùng của bà là: “Giêsu Maria Giuse, con phó thác hồn con và thân xác con trong tay Chúa, xin ban cho con trọn niềm tin ở Chúa.”

– Thánh Luca Thịn, 39 tuổi, cai tổng. Người đã viết khi bị bắt bước qua thánh giá: “Tôi là một Kitô hữu. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, thậm chí cả cái chết đau đớn nhất, hơn là vi phạm một lỗi dù rất nhỏ trong đạo tôi thờ”.

– Thánh Giuse Lựu, trùm họ Mặc Bắc (Vĩnh Long) đã tâm sự với một linh mục bạn tù rằng: “Xin cha cầu Chúa ban sức mạnh và lòng can đảm cho con. Con sắp phải đi đây. Con xin trao cho Chúa tất cả mọi sự thuộc về con. Con bằng lòng dâng cho Người hy sinh lớn lao hơn hết là gia đình, vợ con của con”.

– Thánh Matthêu Gẫm, 34 tuổi, một thương gia giàu có, dù bị hành hạ, bị gông xiềng nhưng vẫn luôn bình tĩnh vui tươi. Ngài nói: “Tôi có ăn trộm, ăn cướp gì đâu mà buồn. Được chết vì đạo là điều tốt lắm”.

– Thánh Laurensô Ngôn, 22 tuổi, một nông dân, đã trả lời khi các quan bắt ngài bước qua thánh giá: “Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa tể trời đất. Thánh giá là phương thế Chúa dùng để cứu độ nhân loại. Tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp. Tôi sẵn lòng chịu chết vì đức tin vào Thiên Chúa của tôi”.

– Thánh Matthêu Phụng, trùm họ, đã nói với các con mình rằng: “Các con của cha ơi! Đừng khóc, đừng buồn làm chi vì cha đang gặp được vận hội may mắn”.

– Thánh Đaminh Ninh, 21 tuổi, nông dân, đã hiên ngang phát biểu: “Nếu làm con cái không được phép sỉ nhục cha mẹ mình, thì làm sao người Kitô hữu lại có thể chà đạp hình ảnh của Đấng tạo thành trời đất? Xin các quan thi hành điều các quan muốn. Còn tôi không bao giờ xúc phạm thập giá Chúa tôi đâu”.

– Thánh Phêrô Dũng yên ủi vợ: “Hãy vui mừng vì tôi được hy sinh mạng sống cho Chúa Kitô”.

– Thánh Emmanuel Phụng, trùm họ, trước khi bị siết cổ đã trao cho con gái một ảnh thánh giá và nói: “Con hãy nhận lấy kỷ vật của cha. Đây là ảnh Chúa Giê-su Kitô, Chúa chúng ta. Ảnh này quý giá hơn vàng bạc bội phần. Con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều con nhé”.

*(còn tiếp)*